

## **Điểm và báo cáo của lớp 6 đến lớp 12 dưới chương trình kế hoạch học tập liên tục (CLP)**

Chúng tôi có thông tin điểm số mới để chia sẻ với các học sinh lớp 6 đến lớp 12. Cho học kỳ mùa xuân, tất cả các học sinh lớp 6 đến lớp 12 sẽ nhận **điểm Đạt (P) cho điểm bằng chữ từ A-D hoặc không đạt (NM)**. Các học sinh có thể chọn để yêu cầu điểm bằng chữ cho một số khoá học dựa trên tiêu chí khoá học cơ sở. Các học sinh có thể có các điểm trộn lẫn của đạt, không đạt và/hoặc điểm bằng chữ. Các học sinh đã đăng ký vào các khoá học đồng thời sẽ tuân theo các chính sách về điểm số và báo cáo được lập ra bởi các trường cao đẳng cung cấp tín chỉ. Tín chỉ của trường cao đẳng cộng đồng Des Moines (DMACC) sẽ được đề cập bên dưới. Chân dung về hành vi của người học sẽ không được đăng trong học kỳ mùa xuân 2020.

Điểm bằng chữ (nếu được lựa chọn) và tín chỉ sẽ được cung cấp cho kỳ học này dựa vào hoạt động/ bằng chứng cho những hoạt động đã đăng ký cho tới thời điểm trường học đóng cửa ngày 13 tháng 3 năm 2020, và sẽ được ban hành sau khi năm học kết thúc theo kế hoạch đã đề ra vào ngày 29 tháng 5 năm 2020.

### **Điểm thứ hai: Những câu hỏi và trả lời liên quan đến Đạt so với không đạt**

**Q: Đạt (P) so với không đạt (NM) nghĩa là gì?**

**A.** Các học sinh đã đăng ký vào khoá học đơn lẻ (DMACC hoặc trường cao đẳng khác) bài tập sẽ mặc định điểm là Đạt (P) cho điểm chữ từ A-D hoặc không đạt (NM) cho điểm F, dựa trên dữ liệu đã được ghi nhận từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 13 tháng 3 năm 2020, học sinh có mặt tại trường từ ngày bắt đầu của học kỳ hai cho đến khi trường đóng cửa. Các học sinh được khuyến khích nộp bài, hoàn thành bài tập, hoặc làm lại các bài tập có hạn nộp vào ngày 13 tháng 3 năm 2020. **Tất cả các bài tập và bài làm lại phải hoàn thành vào ngày 22 tháng 5 năm 2020.**

**Q: Học sinh có thể chọn cách tính điểm (Đạt/không đạt hoặc điểm chữ) cho mỗi môn học hay không?**

**A.** Có. Các học sinh và phụ huynh nên đăng nhập vào trang web Infinite Campus để biết về điểm số hiện tại của học sinh trong các môn học, và sau đó làm việc với giáo viên bộ môn hoặc phụ trách tư vấn để tìm ra lựa chọn tốt nhất. Ghi nhớ rằng, các học sinh vẫn có thể nộp các bài tập được giao từ trước khi trường đóng cửa ngày 13 tháng 3 năm 2020, hoặc lựa chọn hoàn thiện lại. Điều này có thể ảnh hưởng đến điểm số của môn học nếu học sinh được lựa chọn cho điểm chữ chứ không phải điểm đạt/không đạt (P/NM). Điểm của học sinh sẽ mặc định là đạt/không đạt (P/NM); tuy nhiên, học sinh có cơ hội để yêu cầu điểm cho môn học, nếu học sinh mong muốn. **Các học sinh có thể liên lạc về vấn đề này với giáo viên và phụ trách tư vấn của trường thông qua gửi thư điện tử hoặc gửi thư bằng dịch vụ bưu điện đến địa chỉ của trường trong các ngày từ 4 tháng 5 năm 2020 đến 26 tháng 5 năm 2020.**

**Q: Tôi sẽ làm gì nếu tôi không biết lựa chọn nào là tốt nhất cho bản thân?**

A. Các học sinh nên xem xét đến phương án có lợi và bất lợi trong từng trường hợp riêng biệt. Các gia đình có mong muốn tìm hiểu về các trường Đại học, cao đẳng, hoặc các sự lựa chọn khác sau trung học mà quý vị muốn tìm hiểu về những yêu cầu của nó có thể ảnh hưởng đến sự lựa chọn của quý vị. Một lựa chọn rất tốt đó là phụ trách tư vấn của nhà trường.

**Q: Điểm đạt/không đạt (P/NM) hoặc lựa chọn điểm chữ ảnh hưởng như thế nào đến điểm trung bình GPA và tín chỉ tốt nghiệp?**

A. Các học sinh nhận điểm đạt (P) sẽ nhận tín chỉ tốt nghiệp, kể cả đó là khoá học yêu cầu để tốt nghiệp. Các học sinh nhận điểm không đạt (NM) sẽ không nhận tín chỉ tốt nghiệp và sẽ phải học lại tất cả các khoá học được yêu cầu để có thể tốt nghiệp. Điểm đạt/ điểm không đạt không ảnh hưởng đến cách tính GPA của học sinh. Các học sinh được lựa chọn để nhận điểm chữ cho môn học sẽ được đánh dấu trong bảng điểm trung bình các môn học GPA và sẽ nhận tín chỉ tốt nghiệp cho điểm nhận được. Xem bảng yêu cầu tốt nghiệp [ở đây](#).

**Q: Điểm Đạt/không đạt có ảnh hưởng gì đến việc được nhận vào trường cao đẳng hay đại học không?**

A. Ở thời điểm này, phần lớn các trường cao đẳng và đại học đã nêu rõ rằng các sinh viên đăng ký vào học sẽ không bị ảnh hưởng gì bởi việc chuyển giao hệ thống điểm của phòng giáo dục thành phố trong đợt dịch COVID -19 học kỳ mùa xuân của năm 2020. Đợt dịch COVID -19 trong kỳ học mùa xuân năm 2020 sẽ được ghi chú trong phần đánh giá ở bảng điểm của sinh viên. Học sinh hãy liên hệ với các trường đại học/cao đẳng nơi mà học sinh đăng ký để biết rõ hơn về quy định tuyển sinh của họ.

**Q: Khung điểm đạt/không đạt có ảnh hưởng đến động và yêu cầu về điều kiện của hoạt động thể thao ở trường trung học?**

A. Không ảnh hưởng nếu học sinh nhận điểm đạt (P) hoặc có điểm chữ A-D. Nếu bạn nhận điểm không đạt (NM), bạn không có đủ tín chỉ và đủ điều kiện để tham gia vào hoạt động thể thao mùa hè 2020. Học sinh cấp 3 phải đảm bảo đủ 4 tín chỉ cộng với thể chất trong học kỳ mùa xuân 2020 để có thể đảm bảo đủ điều kiện cho các hoạt động và thể thao. Hiện tại các trường Iowa High School Athletic Association và Iowa Girls High School Athletic Union đang nghiên cứu để soạn thảo hướng dẫn, thông báo sẽ sớm được đưa ra, nhưng vẫn đủ thời gian cho các học sinh đưa ra quyết định.

**Q: Tôi đã đăng ký vào khoá học đồng thời thông qua DMACC. Liệu quy chế điểm của JCSD trong học kỳ mùa xuân 2020 có ảnh hưởng đến điểm của tôi ở DMACC?**

A. Không. Khoá học đồng thời được xem như là các khoá học của bậc cao đẳng, và như vậy điểm số sẽ tuân theo quy định của các trường cao đẳng/đại học. [Đây là](#) thông tin về quy định của DMACC về điểm số của học kỳ mùa xuân 2020. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi liên quan đến quy định về điểm của khoá học đồng thời, xin vui lòng liên hệ với giáo viên phụ trách môn học đó.

**QĐiểm đạt/không đạt (P/NM) sẽ ảnh hưởng đến điều kiện về hoạt động thể thao của trường cao đẳng?**

A. Ở thời điểm này, NCAA Eligibility Center đã chỉ ra rằng thay đổi trong điểm số để hỗ trợ học sinh trong thời điểm này sẽ là một đặc ân và sẽ không trở thành ảnh hưởng không có lợi đối với điều kiện của học sinh. Học sinh nên liên hệ với các trường đại học/cao đẳng mà họ lựa chọn để biết rõ hơn về quy định tuyển sinh. Để cập nhật thông tin từ NCAA, xin vui lòng tham khảo trang web [NCAA Coronavirus \(COVID-19\)](#) và [NCAA Q&A](#).

**Q: Tôi có thể chọn Đạt/không đạt (P/NM) cho lớp của tôi và vẫn đủ điều kiện cho Hội danh dự quốc gia (National Honor Society) và nhận điểm “J” trong thư Dragon?**

A. Có. Để có được quyết định công bằng để nhận bằng Hội danh dự quốc gia (National Honor Society) và nhận điểm “J” của thư Dragon trong thời điểm trường học đóng cửa do COVID-19, những quyết định này sẽ chỉ dựa vào điểm của học kỳ đầu tiên của năm học này.

**Q: Điểm đạt/không đạt (P/NM) sẽ ảnh hưởng đến các yêu cầu dành cho các lớp của năm học 2020-21?**

A. Không. Khi học sinh có điểm đạt (P) hoặc ít nhất là điểm D, họ đã đạt yêu cầu đề ra. Nếu học sinh nhận điểm không đạt (NM), yêu cầu bắt buộc để tốt nghiệp JCSD thì học sinh sẽ phải học lại bất kỳ môn học có tín chỉ nào không đạt yêu cầu ở bậc trung học. Học sinh được khuyến khích tham dự vào các hoạt động giáo dục tình nguyện để hỗ trợ cho các khoá học trong tương lai như là yêu cầu bắt buộc.

**Q. Bảng điểm sẽ được biểu đạt như thế nào khi có cả ba loại điểm: điểm đạt/không đạt and điểm chữ?**

**Courses Taken 2019-2020  
from 0109 Johnston High School**

Course	Mark	Weight	Credit
BUS103 Intro to Business	A	0.5000	0.500
LA207 Pushing the Limits (F2)	P	0.5000	0.500
MTH105S Algebra 1	NM	0.5000	0.000
SCI240S Anatomy & Physiology	P	0.5000	0.500
WL102S Spanish 2	NM	0.5000	0.000
Total Credits:			1.500